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Stjórnir Þróttar
Jafnvægi í kynjahlutföllum félagsins

• María Edwardsdóttir framkvæmdastjóri félagsins

• Þórir Hákonarson er íþróttastjóri félagsins
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Leiðarljós Þróttar
Þróttur er hverfisfélag Laugardals

• Markmið Þróttar er að búa til öflugt barna- og unglingastarf og skal starfið hafa

jákvæð áhrif á sjáfstraust iðkenda, efla á líkamlegan og sálrænan þroska sem og 

félagslega færni barn 

• Allir iðkendur skulu fá verkefni við hæfi til að njóta veru sinnar í félaginu með

það að markmiði að efla meistarflokka félagsins og allt félagsstarf Þróttar

• Til að uppfylla okkar markmið þurfa innviðir og fjárhagur félagsins að vera 

sterkir og aðstæður til íþróttaiðkunar þurfa að vera góðar

• Þróttur er þjónustufyrirtæki í harðri samkeppni um iðkendur, sjálfboðaliða og 

styrktaraðila til að halda út öflugu félagsstarfi

• Eingöngu er fjórir launaðir starfsmenn aðalstjórnar félagsins en Þróttur hefur

að skipa sterkt foreldra samfélag sem gerir starfið mögulegt



Knattspyrnuaðstaða Þróttar
Loksins jákvæð þróun framundan

• Það eru um 700 iðkendur í barna- og unglingastarfi Þróttar á aldrinum 4 – 19 ára

• Yfir 100 iðkendur á vellinum á sama tíma á annasamasta tíma dagsins

• Vetraraðstaða félagsins verið skelfileg í allt of mörg ár og starfsemin í vetur verður á þremur stöðum (Egilshöll og Breiðholti)

• Sumaraðstaða félagsins töluvert betri en það varir eingögnu lítin hluta ársins

Myndirnar eru teknar á sama tíma á Þróttaravellinum og í Víkinni



Knattspyrnuaðstaða Þróttar
Jákvæð skref  framundan

• Mikilvægt framfarar skref tekið með lagningu tveggja gervigrasvalla á 

Valbjarnarvelli sem mun nýtast félaginu allt árið og bæta vetraraðstöðu

félagsins verulega þegar kemur að knattspyrnuiðkun

• Öll knattspyrnuþjálfun mun fara fram eingögnu á félagssvæði Þróttar

• Áætlað er að framkvæmdum ljúki um miðjan maí 2022

• Farið verður í endurbætur á aðalvelli félagsins, Eimskipavellinum svo eftir Rey 

cup á næsta ári og er völlurinn á undanþágu í dag vegna slæms ástands



Aðstöðuleysi inniíþrótta Þróttar slæmt í áraraðir
Æfingar dreifðar á 10 staði fyrir utan félagssvæði Þróttar

• Laugardalshöll hefur þjónustað félagið illa þar sem 30% allra æfinga í Laugardalshöll falla niður vegna landsleikja, 

sýninga og annarra viðburða

• Laugardalshöll verður lokuð í allan vetur og hafa þá inniíþróttir Þróttar verið á vergangi í hátt í 2 ár

• Aðstaða blakdeildar og handknattleiksdeildar hefur verið mjög slæm í áraraðir

• Æfingaaðstaðan er í 4 íþróttahúsum í Kópavogi

• Afleiðingin er að karlalið blakdeildar og kvennalið handboltans hafa hætt keppni vegna aðstöðuleysis

• Veldur brottfalli og erfitt er að fá sjálfboðaliða til starfa við erfiðar aðstæður

• Skemmt fyrir framþróun blaks og handbolta í hverfinu

• Aðstöðuleysi leyfir stækkun deilda sem eru örsmáar í dag

• Þróttur á ekki og hefur félagið mjög takmarkaðan aðgang að íþróttahúsum í hverfinu

• Börn og unglingar í Laugardal njóta ekki sjálfsagðra réttingda á við börn í öðrum hverfum er varða íþróttaæfingar og 

skólar hafa um margra ára skreið ekki gefað uppfyllt námskrá á sviði íþrótta

• Aðstöðuleysið er lýðheilsumálvandamál íbúa í Laugardalnum



Nýtt íþróttahús nauðsynlegt hverfinu
Fjölgun íbúa allt að 7.000 til ársins 2030  

• Gert er ráð fyrir að fjölgun íbúða verði allt að 7.000 til ársins 2030 og börnum í hverfinu fjölgi um allt að 1.300 á tímanum

• Nauðsynlegt að það eigi sér stað strax uppbygging íþróttahúss í hverfinu í samstarfi íþróttafélaga við Launarnessskóla og 

Lauganækjarskóla og mögulega Langholtsskóla og Vogaskóla

• Íþróttahúsið yrði hugsað í samvinnu við skólana í hverfinu, sem kennsluhús, íþróttakennslu fyrir Laugarnes- og Laugalækjaskóla, 

fyrir frístundastarf og það gæti þjónað íbúum í hverfinu ungum og öldnum

• Samtal er hafið milli Þróttar og Ármanns um þarfagreiningu félaganna og vænta má að tillögur þess efnis komi á næstu vikum eða

mánuðum



Knattspyrnumót Þróttar
Mikilvægasta fjáröflun Þróttar

• Sterk sjálfboðaliðaþátttaka foreldra gerir félaginu kleift að halda tvo af  stærstu knattspyrnumótum landsins

• Um 100 sjálfboðaliðar taka þátt í að gera Rey cup að veruleika

• Styrkir ásýnt félagsins og Laugardalsins á sama tíma

• Þjónusta við iðkendur í harðri samkeppni við önnur knattspyrnumót

• Þróttur hefur haldið stór knattspyrnumót í 20 ár og býr félagið yfir mikilli reynslu og þekkingu 



#Lifi Þróttur


